

## TỔ TÔNG VÀ TÂM GỐCNG NẪO NỒI HOÀ CHÍ MINH

**TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH**

VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THẬT SỰ TRONG SẠCH,  
VỮNG MẠNH, LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH VÀ SỰ VẬN DỤNG  
TƯ TƯỞNG CỦA NGƯỜI VÀO CÔNG TÁC  
XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ CÁC CẤP HIỆN NAY

**(Kỳ 1)****HOANG CHÍ BẢO<sup>(\*)</sup>**

### 1. Tổ tông Hoà Chí Minh – sợi văn dưng và phát triển sáng tạo di sản kinh niên của chủ nghĩa Mác – Lênin

Hoà Chí Minh là nhà tổ tông sáng tạo kiến trúc chủ nghĩa Mác – Lênin, suốt đời theo đuổi lý tưởng và mục tiêu chủ nghĩa cộng sản, Người đã đang hiện trên vein cái cuộc đời và sự nghiệp của mình cho cuộc đấu tranh vì một lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì Nước lập – Tội do – Hạnh phúc của nhân dân, dân tộc và nhân loại.

Là nhà tổ tông Mác xít sáng tạo lớn nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. Hoà Chí Minh đã truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam, tiếp thu ảnh hưởng của cách mạng Tháng Mười Nga và thời đại mới, học thuyết Năng kiến mới của Lênin để tìm con đường cách mạng giải phóng dân tộc và đưa dân tộc phát triển tới chủ nghĩa xã hội bằng cách qua chế độ xã hội.

Nước lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội



*Hoà Chí Minh (1890-1969)*

là phát kiến lý luận vô tiền của Hoà Chí Minh, trở thành tổ tông chủ nghĩa, nó bắt, bao trùm và xuyên suốt hệ thống tổ tông của Người. Phát kiến lý luận của Hoà Chí Minh là phát kiến cốt lõi chiến lược, phát hiện ra quy luật phát triển của

<sup>(\*)</sup> GS.TS. Triết học, CGCC., Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Năng Trung ương.

caich mạng Việt Nam, chæ ra con ñông cõu dân cõu nõõc, giai phong dân tộc khoi aich noalecua ñeá quốc thõc dân, gianh laý nõc lap chui quyen, tõi do vaø lam chui. Con ñông nõi chæ coi thea laø con ñông caich mạng voø sain, ñi tõi chui nghóa xai hoai vaø chui nghóa coing sain.

Ñeá thõc hien lyi tõõng vaø muc tieu cao cai nõi Nguyen Aili Quốc – Hoai Chí Minh nhai thay sõi can thiet, tai yeu phai coi Ñaing – nõi tien phong của giai cap coing nhai vaø của dân tộc, tap hop vaø ñoan ket toan dân ñeá lam caich mạng, thõc hien sõi meinh *giai phong vaø phat trien* õi Việt Nam.

Ngõõi ñaø trõc tiep chuan bò veø tõ tõõng, chính trõ vaø toa chõc cho viec thanh lap một Ñaing caich mạng nhõ thea õi Việt Nam vaø những năm 20, 30 của thea kyi XX.

Sau 10 năm ñau của cuõc hanh trình tìm ñông cõu nõõc, cõu dân Ngõõi ñaø giai ngoai chui nghóa Maic – Lenin, ñaø tiep nhai chai lyi của thõi ñai caich mạng, tõi một ngõõi yeu nõõc vaø tham nhuan sai sae tinh than dân tộc, Ngõõi ñaø giai ngoai chui nghóa coing sain, trõi thanh một ngõõi coing sain, tham gia sang lap Ñaing coing sain Phai. Bõõc ngoat quan trong nay dien ra vaø năm 1920, khi Nguyen Aili Quốc tron 30 tuoi. Xung quanh sõi kien nay coi hai ñieu ñaing noi:

*Thõi nhất*, khi ñaø nõõc con ñang chìm ñam trong tinh canh noalec trong nõõc ñang dien ra cuõc khuing hoang trien miein veø ñông loai cõu nõõc, ngõõi thanh ñien treu tuoi Nguyen Tai Thanh ñaø quyet tam, dung khi vaø nghõ loic phi thõõng ñeá ñi tìm một con ñông môi cho ñoing bao, dân tộc mình, khõng theo những ñông mon, loai cui của cac baic tien boi, gan với những yu thõc hea hoac quai thõi, hoac khõng coi trien voing. Ngõõi quyet ñinh sang phõng tay, ñeá Chau Aili vaø tõi Phai. Ngõõi ñeá tai sai huyet của chui nghóa thõc dân, nghien cõu, khai sai ban chat của nõi ñeá hieu veø nõi roai trõi veø thõc tanh ñoing bao, tap hop loic lõõng, ñem sõi meinh của dân tộc maø giai phong dân tộc. Ngõõi ñaø trai qua lao ñoing voø sain hoai, hoic tap vaø tranh

ñau ñeá thõc hien lyi tõõng, hoai bao của mình. Nay laø *khõi ñau* tien trình ñeá môi của một con ngõõi coi ñau oic caich tai, coi tõ tõõng sang tap ñeá roai sau nay trõi thanh nhõ tõ tõõng loai laic, anh hung giai phong dân tộc vaø danh nhai vaø hoai kiet xuat.

*Caich nghõ môi, caich ñi môi vaø caich lam môi* laø một trong những net ñaø sae, bao hieu trõõc sõi xuat hien của một thien tai, nõõc loic sõi chuan bò vaø ket tinh tõi moi coi nguon õu tuin hat của dân tộc, thõi ñai vaø thea giõi nhai loai ñeá roai thien tai ay lam thanh hoa dân tộc mình, ñem lai những coing hien voø giai cho thõi ñai vaø nhai loai.

*Thõi hai*, trõi thanh một ngõõi coing sain, một trong những ngõõi sang lap ra Ñaing Coing sain Phai, lai lam cho ñaing quan tam tõi cai vaø ñeá õi thõc ñeá vaø caich mạng giai phong dân tộc õi thõc ñeá, nõi laø một ñoing gop loic sõi của Nguyen Aili Quốc, tõi roai uy tin vaø anh hõõng của Ngõõi khõng chæ nõi với Ñaing Coing sain Phai maø con ñaø với phong trao caich mạng thea giõi, với phong trao coing sain vaø coing nhai quốc tea hoai bay giõ.

Coi thea coi nay laø một hien tõõng hy hõu trong loch sõi hien ñai. Một ngõõi dân õi một xõi thõc ñeá lai ñeá tai sai huyet của chui nghóa thõc dân õi chính quốc ñeá ñau tranh vaø lai ñeá nõi cuoi cung trõi thanh ngõõi sang lap ra Ñaing Coing sain õi chính quốc.

Khõng chæ Ñaing Coing sain Phai tõi hao veø ñieu nõi maø Ñaing Coing sain Việt Nam, những ngõõi coing sain vaø nhai dân Việt Nam cung tõi hao veø ñieu nõi hôn thea ñeá, ñieu quan trong nhất của sõi kien nay laø õi choi thõc tien loch sõi của phong trao coing nhai vaø lao ñoing ñaø tõi roai caich mạng Việt Nam laø một boi phan khai khõc của caich mạng thea giõi, chui nghóa yeu nõõc vaø tinh than dân tộc gan lien với chui nghóa quốc tea chai chính của giai cap coing nhai, caich mạng giai phong dân tộc õi thõc ñeá vaø caich mạng voø sain õi chính quốc phai phoi hop vaø lien hea chat chei với nhau vì muc tieu chung: xõa boi chui nghóa tõi ban, chui nghóa ñeá quốc vaø chui nghóa thõc dân ñeá thõc





việc này tiến lại công việc với con người. Chui trống "nệm sốc ta mà giải phóng con ta", Hoà Chí Minh suốt đời chăm lo *phát triển sức dân, bồi dưỡng sức dân* thì liên với *tiết kiệm sức dân*.

Trong vấn đề con người và chính sách cần bộ Hoà Chí Minh nào biết coi trọng nào nữa, rồi lại góc của nhân cách không bao giờ xem nhẹ mà trái lại hết sức chú trọng tài năng, bồi đắp cho người rất quý trọng nhân tài, trọng nhân hiền tài, coi chính sách là nhà lý và nhà nghĩa lớn nhất của chính phủ. Thất long quý trọng, rất mực tin cậy, phát hiện nung, sử dụng kịp thời, bố trí người vào việc hợp lý thông xuyên rộng việc, thục này, khéo kiểm tra và nhiều cảnh, lại tinh tế trong ứng xử nói nói và bao dung, nhân ái và tha – rồi lại những giai trò chuẩn mực và kinh nghiệm quý báu trong phép dùng người của Hoà Chí Minh. Nói chung là một phông diện hợp thành phần lớn của vấn đề Hoà Chí Minh, là một mẫu mực trong vấn đề lãnh đạo của Đảng nói với con người, với nhân dân, *nhắc biết với trí thức* mà ngay nay chúng ta cần ra sức vấn dụng.

Cũng trên phông diện này, vấn đề Hoà Chí Minh thức sỡ là một nguồn góp quý giá về lý luận và thực hành vấn đề trong di sản kinh nghiệm Mác – Lênin.

Cuộc đời, tổ tông và sự nghiệp của Hoà Chí Minh nói bất và nhất quán những thực hành lớn sau này:

+ *Thực hành lý luận*, dùng thực tiễn để kiểm nghiệm lý luận, dùng lý luận để tổng kết thực tiễn và phát hiện lý luận mới.

+ *Thực hành dân chủ* chăm lo cho quyền sống, quyền tở do, hạnh phúc của dân, như nói mà thấu hiểu vì sao phải *trọng dân, trọng pháp*. Cũng như nói mà nhân rồi phòng thuốc tốt nhất để chữa trị bệnh quan liêu tham nhũng là *thực hành dân chủ*

+ *Thực hành noan kết*, noan kết giai cấp và dân tộc, noan kết trong Đảng và trong dân, noan kết trong nước và noan kết quốc tế để nói nói nói noan kết, nắm bắt cho thành công và nói thành công.

+ *Thực hành dân văn*, tức là văn phòng quan chúng làm cách mạng, này lại công tác xã hội rộng lớn, vừa là khoa học vừa là nghệ thuật, phải nung lại phải khéo, phải thật thận trọng tay vào việc, không bôi sỡ một người nào, không phí phạm một khả năng, một tài năng nào, dù là nhỏ nhất, rồi lại công việc của Đảng, của Nhà nước và toàn xã hội, của mỗi người, mỗi nhà cửa không khoản tráng cho một vài người phải trách.

+ *Thực hành nào nữa cách mạng*, trong loá song, trong các mối quan hệ thậm sâu vào mỗi lĩnh vực. Đây là *thực hành của mỗi thực hành, thông xuyên và suốt đời*, chui trong nêu gương, làm gương mẫu cho quần chúng noi theo. Sau xa ra, này là *thực hành văn hoá*. Nắm thực hành lớn rồi cho thấy một hình mẫu chân thiện mỹ trong nhân cách và văn hoá nhân cách Hoà Chí Minh.

- Hoà Chí Minh là hiện thân sinh động của nói môi. *Tổ tông nói môi của Hoà Chí Minh nắm sâu trong chui thuyết phát triển của Người*, bởi hiện nhiên là muốn phát triển thì phải nói môi, thông qua nói môi, cải cách, cách tân, sáng tạo và phát triển. Cách mạng, theo Hoà Chí Minh là phải cải cái lỗi thời, lạc hậu, nói ra cái mới tiến bộ tốt đời. Nói là một cuộc đấu tranh, một quá trình, một sự thay đổi không ngừng nghỉ, không máy để dang, thậm chí có cái sỡ này nọ. "Nông Cách mệnh" (1927), "Sở nói loá làm việc" (1947), "Nói sống môi" (1947), "Dân văn" (1949) và "Di chúc" (1969) là những tác phẩm quan trọng, tiêu biểu cho tổ tông nói môi của Hoà Chí Minh, nhắc biết *lời nói môi trong nhiều kiến Đảng cầm quyền*.

Người giỏi thích và tổng kết rất sâu sắc *quan niệm* về "cuối" và "môi", xử lý một cách tinh tế *quan hệ giữa cuối và môi*, làm rồi quy luật kết thúc cái chọn lọc cái cuối để phát triển cái mới một cách sáng tạo. Nhìn ra cái mới, tiến kịp cái mới, quyết tâm nói môi là cái mới năng lực, một bản lĩnh văn hoá ời Hoà Chí Minh.

"Di chúc" thức sỡ là một hiện tượng văn hoá

kyđieâu ôi Hoà Chí Minh. Một vãn kiến 1000 tờ maḡ Ngồđi ñai công phu 4, 5 năm liên suy nghĩ, nghiên ngaim, thểhiện, sốa chồa vaḡhoan thiệi. “Di chuiç” thốç sối laḡ một ñai tồing ketḡ lyi luan veḡ caich maḡ Viet Nam. “Di chuiç” con laḡ một aing thiệi coḡ hung vãn, sốing maḡ với thời gian.

“Di chuiç” toḡa saing một taim hoḡn phong phuḡ vaḡ cao thồing, một nhaḡn caich của con ngồđi LYÛTỒING maḡ lỏch sối ñai tim tháy trong thểkyḡ XX, thểkyḡ anh hung vaḡ bi trang. Nhaḡn caich aḡy con maḡ, sốing maḡ, saing maḡ ôi ñoi nay.

Ngồđi kín ñai gồi vaḡ trong “Di chuiç” một quan niệi, coḡ thểcoi nhồ ñiñh nghiḡa khoa hoḡc veḡ chuiç nghiḡa xai hoḡi, vaḡ veḡ ñoi mỗi maḡ nhồ ñai noi, thời gian cang lui xa, ñhồing tồ tồing cao sau aḡy cang toḡa saing.

Sau ñieḡm neḡu treḡn, duḡ laḡ chồa ñai ñui vaḡ rat khoḡng ñai ñui ñhồing cuiç ñui cho tháy, ñoing gop thiệi tai, công hiệi voḡ giaic của Hoà Chí Minh vaḡ kho tang di sải kinh ñieḡn Maḡ – Lenin.

Baḡng ñhồing tiep cain khac nhau, ñi sau phain tích treḡn ñhồing chieḡu cain khac nhau, ta con coḡ thể nhaḡn ra ñhồing ñieḡu saing taḡ, mỗi meḡ khac trong di sải Hoà Chí Minh, ñhồing phat triệi ñiç thốç của Hoà Chí Minh, ñoi laḡ ñhồing công hiệi của Ngồđi vaḡ kho tang di sải kinh ñieḡn Maḡ – Lenin, vaḡ kho tang lyi luan caich maḡng thểgiói cũing nhồ vaḡ di sải vãn hoḡa nhaḡn loai.

Sinh thồi, Hoà Chí Minh coḡ ôi hanh ñoing, lei sốing ôi ñoi của Hoà Chí Minh hồing chuiç yeḡu vaḡ hanh ñoing. Phồing chaim của Ngồđi laḡ noi ít, lam nhiều, loi noi ñi ñoi với vieḡ lam, nhiều khi lam maḡ khoḡng noi; taiç duḡng, hiệi quai ñhồing

vieḡ lam hồu ích tồ noi seḡ noi lei taiç cai

Nhaḡ tồ tồing Hoà Chí Minh laḡ một nhaḡ maḡ xit hiệi ñai ñhồing mang coḡ caich hiệi triệi Aḡ Ñoing vaḡ ban saḡ Viet Nam. Laḡ một nhaḡ tồ tồing, do ñhien Hoà Chí Minh coḡ heḡ thong lyi luan, chính kiến, vaḡ chuiç thuyệi của mình ôi taim triệi hoḡc. Triệi hoḡc Hoà Chí Minh mang hình thốç biệu hiệi của triệi lyi bình dồ maḡ sau saḡ, coḡ ñoing, ham xuiç, gaiḡn với phong caich vãn chồing coḡ ñieḡn của phồing Ñoing. Triệi hoḡc Hoà Chí Minh con ñai tồi minh triệi sau laḡng, uaiḡ tang maḡ voḡ cung thong tueḡ coḡ sốic biệu cain gaiḡn gui voḡ cung với ñoi thồing, ngồđi thồing maḡ cũing gaiḡy khoḡng ít sối ngaiç ñhien, hoḡi thuiç sối suy nghĩ, tìm tồi của giói hoḡc thốç uyeḡn baic han lam. Triệi hoḡc, Triệi lyi Minh triệi Hoà Chí Minh mang phong caich của nhaḡ tồ tồing maḡ tồ tồing ôi gióa hai dang chồic chồi khoḡng phai hiệi treḡn tồing cau chồi

Triệi hoḡc voḡ ngoḡn ñhồing tồ duy thì voḡit trồic thồi ñai vaḡ tồ tồing thì coḡ “sốic bay” của ñhồing saing taḡ, caich taiç, con “taim hoḡn thì loḡng giou boḡn phồing của thồi ñai” (Phaim Vãn Ñoing). Taiç caiç trong một con ngồđi với loi sốing thanh cao gaiḡn dồ - ñoi laḡ Hoà Chí Minh.

Duḡ khoḡng coi trồic taiç, lap ngoḡn laḡ muc ñiç tồi thain, laḡ coḡu cain maḡ chæ sốing vaḡ hanh ñoing vì côm ain, aiç maḡ của ñoing baḡ, vì quyai sốing tồi do của ñhồing ngồđi lao ñoing ôi ñoic mình vaḡ ôi khap mỗi noi treḡn quai ñai nay ñhồing Hoà Chí Minh, nhaḡ tồ tồing Hoà Chí Minh xóing ñaiç coḡi maḡ trong hang nguḡ caiç nhaḡ kinh ñieḡn của chuiç nghiḡa Maḡ – Lenin, chuiç nghiḡa xai hoḡi vaḡ chuiç nghiḡa công sải.

